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1. Hringekja FSÍ á mótum sambandsins 
 
Íris Svavarsdóttir mótastjóri fór yfir forvinnu og undirbúning við gerð Hringekjunnar. 
Framkvæmdastjórar 9 félaga mættu á kynningu á hugmyndinni í vor og í framhaldinu hélt 
vinnan áfram, útfrá gögnum um uppgjör móta var þeim skipt upp í punktaflokka. 
Punktastaðan er höfð til grundvallar til að skipta niður mótum til að gæta að sanngirni.  
Eftir vinnu sumarsins er skipulagið eftirfarandi: 

Hvert mót á sína hringekja 
Haustmót á Akureyri er fast fyrir Norðan 
Þau félög sem geta haldið mót fara í hringekju um þau mót sem geta verið í þeirra 
sal 
Íris lagði fram hugmynd til ársins 2024 
Lagt upp með að stærstu félögin séu með um 3 mót á ári 
Ef að félag er ekki í hringekju um tiltekið mót, þá getur það óskað eftir því og verður 
sett inn í planið 
RIG er fast hjá FRR 
 

Umræður um málefni, rætt um mikilvægi þess að mótin verði að komast fyrir í þeim húsum 
sem þau eru sett í. Fundarmenn ánægðir með skipulagið, auðvelt að bregðast við ef eitthvað 
kemur upp og leysa jafnvel langt fram í tímann. 
 
Erindi samþykkt 
 

2. Mótadagskrá FSÍ 2017-2018 
 
Mótadagskráin er tilbúin fyrir næsta tímabil, eins hefur verið sett upp skipuag fyrir næstu 
þrjú á skipt niður á félög til ársins 2020.  Með þessu geta félögin skipt innbyrgðis í samráði 
við skrifstofu. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dagsetningar miðast við stórmót í greinunum, því hægt að setja fram drög langt fram í 
tímann.  
Hvað var gert gögn lögð fram osfrv. umræða ?. 
 
Erindi samþykkt, óskað eftir að nánari útfærslu til 2020 til kynningar á formannafundi. 
 

3. Mál 1 
 
Lýsing á máli 1 
 
Hvað var gert gögn lögð fram osfrv. umræða ?. 
 
Erindi samþykkt, bíða með samþykkt, senda í annan farveg 
 

4. Mál 1 
 
Lýsing á máli 1 
 
Hvað var gert gögn lögð fram osfrv. umræða ?. 
 
Erindi samþykkt, bíða með samþykkt, senda í annan farveg 
 

5. Mál 5 
 
Lýsing á máli 1 
 
Hvað var gert gögn lögð fram osfrv. umræða ?. 
 
Erindi samþykkt, bíða með samþykkt, senda í annan farveg 
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